
 

 

  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

  ครั้งที่ 8/2567 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖7 

  ณ ห้องประชุม TWP 715 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet 

            

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์                                    ที่ปรึกษา                                                                               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2. นางวราภรณ์  สีหนาท             ประธาน 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือผู้แทน          กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์  เทวกุล ณ อยุธยา แทน) 
4. หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล            กรรมการ 

(นางสาวภรไพรินทร์  ฉายารักษ์ รกัษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา) 
5. นางสาวพัชราพรรณ ระมั่ง                                                                                 กรรมการ           

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี                                                         
6. นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์                                                  กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
7. นางสาวปารวี  รัตนคาม               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี 
8. นางสาววราภรณ์  จันทร์ขจร                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  ส านักงานอธิการบดี      

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล                     
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์                  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี  พงศธรวิบูลย์ 
10. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร         กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์นันทสารี  สุขโต แทน) 
11. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง         กรรมการ 

(อาจารย์อรอุมา  ข าวิจิตร์ แทน) 
12. นางสาวพิไลวรรณ พุ่มขจร             กรรมการ 

 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
13.  นางสาวปริษา  มาชื่น              กรรมการ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
14. นายตรัสนัยย์ กันจรรยา                           กรรมการ          

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ      
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รายนามกรรมการไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
1. นางสาวอัมพา  สุวรรณศรี                                                                                 กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
     2.  รองศาสตราจารย์สุพัฒน์  มูลสิน            กรรมการ 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
3.  นางสาวอัญชุลี มั่งเจียม                  กรรมการ 

นักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นายสิทธินนท์  ไชยหงส์ 
          บุคลภายนอกช่วยปฏบิัติงาน ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบประชุมทางไกล 
1. อาจารย์วรรณอาภา  ประไพพรเลิศ 
    หัวหน้าภาวิชาสังคมเมือง วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
2. อาจารย์ก าไร  วรนุช 
    หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
3. อาจารย์นิตยา  ศิริวัน 
    อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
4. นางสาวกันยารัตน์  เทพส าราญ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
5. นายสิริชัย  สุวรรณี 

          นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
6. นายกฤษณะ  เทศแจ่ม  
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
7. นางสาวนราทิพย์  โชติทรัพย์ทวี 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
8. นางสาวลลิตา  สกุลหงส์ 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี 
9. นางสาวคนึงนุช  พรมประดิษฐ์ 
    นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี 
10. นางสาวสุพรรณี  วงค์ภักดี 
    บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี  

เริ่มประชุม เวลา  10.0๐ น. 
เนื่องจากประธาน (นางวราภรณ์  สีหนาท) ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้                      

รองศาสตราจารย์อนันต์  มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีในฐานะที่ปรึกษา ท าหน้าที่ประธาน  และ                 
กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องเพื่อทราบ    

 วาระท่ี ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

    - ไม่มี -  
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วาระท่ี 1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ทราบ 

วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

                                               ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการด าเนินงาน ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

การประชุม
ครั้งที่ 

เรื่อง มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ ผลการด าเนินการ 

7/2567 
วันที่ 21 
สิงหาคม 
2567 

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง
เลขานุการแจ้งให้ทราบ 
วาระที่ 1.2.2  รายงานผล
การจัดสรรสิทธิ์การใช้
โปรแกรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR  
 
 
 
 
 
 
 

 
รับทราบ และให้จัดสรรสิทธิ์การใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ 
Speexx จ านวน 1,000 สิทธิ์ ดังนี้ 
  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
จ านวน 596 คน 
  2. นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 จ านวน 17 คน  
  3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 18 คน 
  4. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 39 คน    
  5. อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ จ านวน 330 คน 
      ทั้งนี้  มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
ประชาสั มพั นธ์  ให้ อาจารย์  นั กศึ กษา และบุ คลากร
มหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ 
Speexx ต่อไป 

 
ฝ่ายวิชาการ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เรียบร้อย
แล้ว 

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง 
สืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.2 เรื่อง ความ
คืบหน้าการจัดท าบทเรียน
ออนไลน์ NMU MOOC 

 
รับทราบ และมอบหมายฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  ชมดี ออกแบบห้อง TWP - 
718 ที่จะใช้เป็นห้องสตูดิโอในการถ่ายท าและตัดต่อวิดีโอ
พร้อม ส ารวจอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการด าเนินการจัดท า
ดังกล่าว แล้วแจ้งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงาน
อธิการบดี ทราบเพ่ือตั้งงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 

 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ของฝ่ายวิชาการ ในการ
ออกแบบห้องสตูดิโอ 

 วาระที่ 3.3 เรื่อง ผลคะแนน
ส อ บ ภ าษ า อั งก ฤ ษ ข อ ง
นักศึกษาปริญญาตรี จากการ
ท ด ส อ บ  GenEd English 
pre-test 

รับทราบ และมอบหมายดังนี้  
1. ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี 
ด าเนินการ ดังนี้  
    (1) พัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบให้นักศึกษาใช้ในการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาถัดไป   
    (2) แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์
ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2. ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ แจ้งข้อมูล
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ทุกส่วนงานทราบ 

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ ด าเนิน 
การเรียบร้อยแล้ว 
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การประชุม
ครั้งที่ 

เรื่อง มติคณะกรรมการส่งเสริมฯ ผลการด าเนินการ 

 วาระที่  3.4 เรื่ อง จ านวน
หน่วยกิต กรณีเทียบโอนให้ได้
เกียรตินิยม 

ที่ประชุมมีมติให้นักศึกษาปริญญาตรีที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียน หรือเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ หรือยกเว้นในรายวิชาใด ๆ จ านวนหน่วย
กิตรวมไม่เกิน 20 หน่วยกิต และน าเสนอที่ประชุมสภา
วิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ฝ่ายวิชาการได้น าเสนอ
เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที ่ 
6  กั น ย าย น  2 5 6 7       
เรี ยบร้ อยแล้ ว และสภา                  
วิ ช า ก า ร  มี ม ติ ใ ห้
มหาวิ ทยาลั ยทบทวน   
เงื่อนไข การได้ รับเกียรติ
นิ ยม แ ล ะ น า เส น อ ที่
ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ
พิจารณา อีกครั้ง  

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
ว าระที่  4 .1  เรื่ อ ง  ก า ร
แต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ 

 
มอบหมายให้ นางสาวอัมพา  สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
ด าเนินการออกประกาศแนวปฏิบัติ การแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
จ านวน 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) จ านวน          
1 คน และกรณีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้คณะ/วิทยาลัย แจ้งมาท่ีมหาวิทยาลัยด้วย 

 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
จั ดท าแนวปฏิ บั ติ การ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

 วาระที่ 4.3 เรื่อง แบบฟอร์ม
การโอน การเทียบโอนหน่วยกิต 

มอบหมายให้ทุกส่วนงาน ทบทวนแบบฟอร์มการโอน การ
เทียบโอนหน่วยกิต หากมีข้อแก้ไข/เพ่ิมเติม ให้ส่งมาที่ฝ่าย
วิชาการ ส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 
2567 

อยู่ ระหว่างการด าเนิน 
การของฝ่ ายวิชาการใน
การปรับแบบฟอร์มและ
แจ้งเวียนให้เสนอให้ส่วน
งานทราบต่อไป 

 วาระที่  4.4 ห้องปฏิบัติการ
วิ ท ยา- ศาสตร์ ของคณ ะ
วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
สุขภาพ 

มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ได้รับ
ความเสียหาย ส่วนกรณีตู้ดูดควัน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มากับ
อาคารส านักงานอธิการบดี ให้ท าหนังสือแจ้งรายละเอียด
ปัญหาพร้อมใบเสนอราคา ให้ส านักงานบริหารจัดการอาคาร
ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดซื้อต่อไป  

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสุขภาพ 

มติที่ประชุม        รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอนครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ส่งให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2567  โดยมีข้อแก้ไข                    
วาระที่ 3.4 เรื่องจ านวนหน่วยกิตกรณีเทียบโอนให้ได้เกียรตินิยม หน้า 9 หัวข้อการพิจารณา 
โดยแก้ไขข้อความ จาก “...เห็นควรให้ก าหนดจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต...” 
แก้ไขเป็น “...เห็นควรให้ก าหนดจ านวนหน่วยกิตไม่เกิน 20 หน่วยกิต...”   
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  

   วาระที่ 3.1 เรื่อง การจัดสรรสิทธิ์การใชโ้ปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 

สรุปเรื่อง   สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรสิทธิ์การใช้โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ Speexx จ านวน 1,000 สิทธิ์ ดังนี้  

   1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จ านวน 596 คน ได้รับการ
อบรมและเปิดการใช้งานโปรแกรม Speexx เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 โดยความดูแลของ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เรียบร้อยแล้ว และอาจารย์สุนาทะ พงศเกียรติ 
ขอสิทธิ์ไว้ส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านรายวิชา ภาษาอังกฤษ จ านวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 614 คน  

   2. นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 จ านวน 17 คน  
   3. อาจารย์ที่ยังไม่ได้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 39 คน 

และมีสิทธิ์คงเหลือ จ านวน 330 สิทธิ์จึงมอบหมายให้  ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้าใช้โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ Speexx ต่อไป  
 ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์สิทธิ์ที่เหลือ จ านวน 330 สิทธิ์ 
ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ สมัครเข้าใช้งานโปรแกรม Speexx เรียบร้อยแล้ว 
มีผู้สนใจสมัครทั้งหมด 147 คน คงเหลือ 73 สิทธิ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2567) และ. 
อธิการบดี มีนโยบายให้จัดสรรสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปลาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 100 สิทธิ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ฝ่ายวิชาการด าเนินการท าหนังสือแจ้ง
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ปลาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทราบ และมีนักเรียนลงทะเบียนขอสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมแล้ว 
จ านวน 12 คน คงเหลือ 88 สิทธิ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2567) ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมดจะต้อง
เปิดใช้งานภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 

การพิจารณา   ที่ประชุมได้พิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567      

ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2566 เกี่ยวกับสัญลักษณ์ผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการยกเว้น
การเรียน (Exemption) และคณะกรรมการมีข้อคิดเห็นว่านักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย ควรได้รับการพัฒนาในทักษะภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นด้วย                                 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งต่อคณะกรรมการสภาวิชาการว่ามหาวิทยาลัยมีโปรแกรมพัฒนามทักษะ
ภาษาอังกฤษ Speexx ให้กับนักศึกษา ซึ่งจากประเด็นดังกล่าว จึงขอหารือที่ประชุมกรณีที่
นักศึกษาได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา จ านวน 147 คน ควรจัดสรร
สิทธิ์การใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx ให้ทุกคนหรือไม่ 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้
โปรแกรมภาษาอังกฤษดังกล่าวให้นักศึกษาทุกกลุ่มทราบแล้ว ดังนั้นเห็นควรให้เป็นตามความ
สมัครใจของนักศึกษาในการสมัครเข้าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ    

    2. อธิการบดีในฐานะที่ปรึกษา ขอให้ส่วนงานช่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งบุคลากรในสังกัด                
ให้ทราบ และสมัครเข้าใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Speexx  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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     วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการการจัดท าบทเรียนออนไลน์ NMU MOOC 
สรุปเรื่อง    1. ด้วยฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการด าเนินการจัดท า

บทเรียนออนไลน์ NMU MOOC ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีบทเรียนออนไลน์ที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท าจ านวน 14 เรื่อง ดังนี้  
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การพิจารณา  ที่ประชุมได้พิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ให้ประชาสัมพันธ์ เปิดตัวแพลตฟอร์ม NMU MOOC ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย            
และเปิดคลิปตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ที่ไดเ้ผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์มในวันงานดังกล่าว 
 2. ให้เปิดสิทธิ์การเข้าถึงแพลตฟอร์ม NMU MOOC ให้นักศึกษา และบุคลากรสามารถ
เข้าถึงได้ 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ ความคืบหน้าการจัดท าบทเรียนออนไลน์ NMU MOOC และให้น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการด าเนินการ 

 2. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแพลตฟอร์มการเผยแพร่การสอนออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดีในฐานะที่ปรึกษาได้มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ส่งรายชื่อกรรมการเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
สื่อการสอนออนไลน์ให้ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี เพื่อจัดท าค าสั่งต่อไป 
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วาระท่ี 3.3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2567 
และปีการศึกษา 2568 

สรุปเรื่อง   สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 
7/2566 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมให้ทุกส่วนงานรายงานความคืบหน้าหลักสูตร
ครบรอบการปรับปรุง และน าเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการฯ 
ทุกครั้งจนกว่าสิ้นสุดกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร    

   หลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา 2568 จ านวน 1 หลักสูตร      
และปีการศึกษา 2569 จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

 

 

 
 

         

การพิจารณา
 1. นายตรัสนัยย์ กันจรรยา นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ     
ได้รายงานว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) ก าหนดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 
และน าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2567 และที่ประชุมได้ให้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หาข้อมูลเพ่ิมเติมว่าหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงนี้ ได้มีแผนการ
จัดการการศึกษา แบบ Sandbox เข้าไปด้วยหรือไม่ และเมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้ว นักศึกษาจะ
ได้รับ Certificate Emergency Medical Technician (EMT) ให้ระบไุว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน       

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจี พงศธรวิบูลย์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์                
ได้รายงานว่า ได้ออกแบบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)                   
ให้นักศึกษาสามารถเรียนและได้ certificate หลักสูตร Nurse Aid และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และเมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร ซึ่งคาดว่าจะ
ประชาพิจารณ์หลักสูตรภายในเดือนตุลาคม 2567 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมใน
การประชุมครั้งถัดไป  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

                        วาระที่ 4.1 รายงานการลงทะเบียนเรยีนและการช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษา ภาคการศกึษาที่ 1  
                                           ปีการศึกษา 2567 
สรุปเรื่อง   มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2567 

ตามปฏิทินการศึกษาท่ีก าหนดไว้ โดยมีก าหนดการลงทะเบียนและช าระเงินแตกต่างกันตามระดับ
การศึกษา และหลักสูตร และก าหนดวันยกเลิกผลการลงทะเบียนภายหลังการเปิดภาคการศึกษา 
2 สัปดาห์ ซึ่งในปีการศึกษา 2567 ข้อมูลจ านวนนักศึกษา และการช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา มีดังนี้ 

หลักสูตร ปีการศึกษาที ่
ครบวงรอบ 5 ป ี

ปีการศึกษา 
ที่ใช้หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2567 2568 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

2568 2569 
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  1. จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันเปิดภาคการศึกษา (5 สิงหาคม 
2567) มีจ านวนรวม 2,750 คน โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพคิดเป็นร้อยละ 
100 ของนักศึกษาทั้งหมด โดยแบ่งกลุ่มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้  

  - ช าระเงินด้วยตนเอง จ านวน 1,758 คน - กู้ยืมกองทนุ กยศ. (ชั้นปี 2 ขึ้นไป) จ านวน 932 คน  
  - ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จ านวน 18 คน  
  - ผ่อนผัน จ านวน 42 ราย (นศ. ใหม่ 67  จ านวน 24 คน และนศ.ทั่วไป จ านวน 18 คน) 

 2. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินการติดตามการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ณ วันสิ้นสุดการช าระเงิน (23 สิงหาคม 2567) พบว่า มีนักศึกษาที่ยังไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา จ านวน 41 ราย (ร้อยละ 1.49 ของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด) โดยได้
ก าหนดให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ ช าระเงินดังกล่าว ติดต่อขอช าระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่                
31 สิงหาคม 2567  

  3. ข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ วันที่ 16 กันยายน 2567 พบว่า               
มีนักศึกษาที่ยังไม่ช าระเงิน 12 ราย (ร้อยละ 0.43 ของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด) 
และนักศึกษาได้รับการผ่อนผันไม่ช าระเงินตามรอบเวลาที่ก าหนด 10 ราย (ร้อยละ 0.36 ของ
จ านวน นักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด)  

  4. จากการรายงานสถานะการติดตามสถานภาพนักศึกษาภายหลังการเปิดภาคการศึกษา  
พบว่า มีนักศึกษาแรกเข้าที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เข้าเรียนจ านวน
และขาดการ ติดต่อ จ านวน 1 ราย  

  5. สถิติการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 
  - ภาคการศึกษาที่ 1 มีนักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 2,598 คน โดยมีนักศึกษา ช าระเงิน

ด้วยตนเองที่ยังไม่ช าระเงินจ านวน 42 คน (ร้อยละ 1.61 ของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด) 

  - ภาคการศึกษาที่ 1 มีนักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 2,558 คน โดยมีนักศึกษา ช าระเงิน
ด้วยตนเองที่ยังไม่ช าระเงินจ านวน 72 คน (ร้อยละ 2.81 ของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด)  

  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกผลการลงทะเบียนของนักศึกษา
อาจส่งผลกระทบต่อรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือลดปัญหาการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาใน  ภาคการศึกษาถัดไป พร้อมทั้งหาสาเหตุเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาไม่ให้หล่นหายระหว่างศึกษา ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษา ดังนี้  

  1. ติดตามให้นักศึกษาช าระเงินภายในวันที่  25 กันยายน 2567 (กรณีไม่ได้รับการ                
ผ่อนผันช าระค่าปรับล่าช้าเพ่ิมเติม 500 บาท)  

  2. กรณีที่นักศึกษายังไม่ช าระเงินตามที่ก าหนด ขอให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามตาม 
เอกสารที่แนบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือทางการเงิน และวางแผน
ป้องกันและ แก้ไขปัญหาในระยะยาว  

  3. นักศึกษาที่ ไม่เข้าเรียนและขาดการติดต่อ 1 ราย เห็นชอบให้ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล ยกเลิกผลการลงทะเบียนและด าเนินการพ้นสภาพนักศึกษาต่อไป  

การพิจารณา   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล แจ้งข้อมูลให้ฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศทราบ และไม่ใหแ้จกไอแพดให้นักศึกษากรณีดังกล่าว  
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  2. นักศึกษาที่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนใหญ่พบว่าจะเป็นนักศึกษา             
รายเดิม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แต่ละหลักสูตรติดตามสอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุที่ไม่สามารถ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านการพูดคุยกับนักศึกษา โดยไม่ต้องให้นักศึกษาตอบเป็น
แบบสอบถามตามที่เสนอมา เพ่ือป้องกันไม่ให้นักศึกษารู้สึกไม่ดี และให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพ่ือหาแนวทาง
ช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป 

  3. กรณีนักศึกษาที่ไม่เข้าเรียน และขาดการติดต่อ จ านวน 1 ราย นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว 
เห็นชอบให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ยกเลิกผลการลงทะเบียน และด าเนินการพ้นสภาพ
นักศึกษาต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 
1. ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี ส่งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและการ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี และส่วนงานทราบ 
2. เห็นชอบให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนและด าเนินการพ้น
สภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนและขาดการติดต่อ 1 ราย  
3. ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา เพื่อติดตามนักศึกษาที่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อไป  

วาระท่ี 4.2 การบันทึกผลการเรียนสัญลักษณ์ P 
สรุปเรื่อง   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

และ พ.ศ. 2566 ได้ก าหนดการแนวทางการให้สัญลักษณ์ P จะกระท าได้ในกรณีที่การศึกษา
หรือการประเมินผลในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด หรือผู้ที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานมอบหมาย
เห็นควรให้สอบซ่อม หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเรียน             
ในปีการศึกษาใหม่   
 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ได้รวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ 
P ต้ังแต่ปีการศึกษา 2565 – 2566 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และมีความเห็นว่าการบันทึก
ผลการเรียนสัญลักษณ์ P ล่วงเลยระยะเวลาก าหนดที่ต้องประเมินให้เสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับ
นักศึกษาบางส่วนที่ได้รับสัญลักษณ์ P เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรและ
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา และเพ่ือผลักดันให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวส า เร็จการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ เห็นควรให้ส่วนงานผู้รับผิดชอบวิชารายงานปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางการ
สนับสนุนนักศึกษาที่ต้องสอบซ่อมหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถด า เนินการได้ทันตาม              
ก าหนด 

การพิจารณา       ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล รายงานข้อมูลให้ส่วนงานทราบ และให้น าเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้ส่วนงานรายงานข้อมูลสาเหตุการติด
สัญลักษณ์ P ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป    

  2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และ                
พ.ศ. 2566 ได้ก าหนดการแนวทางการให้สัญลักษณ์ P โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน             
เปิดเรียนในปีการศึกษาใหม่ แต่ข้อมูลที่ได้รายงานพบว่าบางรายวิชานักศึกษาค้างติด P ถึง 2 ปี                
ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 

  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์  เทวกุล ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์              
วชิรพยาบาล ได้รายงานว่า มีนักศึกษาบางรายที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ซ่ึงที่ประชุมพิจารณา
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แล้ว กรณีที่นักศึกษามีปัญหาด้านสุขภาพ ให้นักศึกษารักษาสภาพ เพ่ือเข้ารับการรักษา แทน
การติดสัญลักษณ์ P       

   
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดีด าเนินการดังนี้  

1. ให้ท าหนังสือแจ้งข้อมูลการติดสัญลักษณ์ P ให้ส่วนงานทราบ 
2. เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ทุกส่วนงานทราบ และให้ส่วน
งานรายงานถึงสาเหตุการติดสัญลักษณ์ P 

 วาระท่ี 4.3 เรื่อง เชิญชวนทดลองการใช้งานแอพพลิเคชั่น NMU Registration System 

สรุปเรื่อง  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศบริการเพ่ือการศึกษาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโดย
ขยายรูปแบบการใช้งานจากเดิมที่มีเฉพาะบนเว็บไซต์ มาสู่รูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และอ านวยความสะดวก ในการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนักศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแล                    
โดยแอพพลิเคชัน NMU Registration System ประกอบด้วยฟังก์ชันการท างานหลัก 4 ส่วน 
ได้แก่  (1 ) การแสดงรายชื่ อนักศึกษาภายใต้การดูแล (2 ) การอนุมัติการลงทะเบียน                         
(3) การอนุมัติค าร้องของนักศึกษา ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (4) การอนุมัติค าร้องของผู้สอน                 
ซึ่งการพัฒนาแอปพลิเคชัน NMU Registration System ได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และ 
พร้อมให้ดาวน์โหลดผ่านช่องทาง App Store ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Google Play Store 
ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android   

  ฝ่ ายทะเบี ยนและประมวลผล  พิ จารณ าแล้ ว เพ่ื อ ให้ การ ใช้ งานแอพพลิ เคชั น                             
NMU Registration System เกิ ดป ระโยชน์ สู งสุ ดต่ ออาจารย์ที่ ป รึ กษ าและนั กศึ กษ า                         
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์ทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ทั้งหากพบปัญหา
สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ Line Bot ของ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สนธ. : @745nnxfx               
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

การพิจารณา      การยื่นค าร้องขอถอนรายวิชาติด W ขอให้อาจารย์ที่สอนรายวิชากลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป 
เข้าทดลองใช้แอพลิเคชั่นดังกล่าว หากพบปัญหาให้แจ้งมาที่ Line bot ของฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล   

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และ
อาจารย์ทราบ และให้อาจารย์ที่สอนรายวิชาในกลุ่มการศึกษาทั่วไป ทดลองเข้าใช้                   
แอพลิเคชั่น NMU Registration System เพื่อลงนามถอนรายวิชาให้นักศึกษาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  

วาระท่ี 5.1 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นผลงานเพื่อขอ  
               ต าแหน่งทางวิชาการ 

สรุปเรื่อง  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดโครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นผลงาน             
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยมี ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นวิทยากร 

  ฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ได้บันทึกเทปและเผยแพร่การจัดโครงการอบรมดังกล่าว   
บนเว็บไซด์ ฝ่ายวิชาการ เรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ที่ 
https://academic.nmu.ac.th 
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มติที่ประชุม    รับทราบ        

  

  

 ประธานคณะกรรมการฯ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่  16 สิงหาคม พ.ศ. 2567             
เวลา 10.00 น. 

 เลิกประชุม เวลา 11.05 น. 
 
 
                                นางสาวปารวี  รัตนคาม   นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์    
                                ผู้จดรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


